

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

ด้วย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๒๐๙ - E๐๑๐๒๑๐ อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๖๐ บาทว่างอยู่ จำนวน ๒ อัตรา และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินการคัดเลือก ประกอบกับมีความต้องการบุคลากรมาปฏิบัติงานโดยเร่งด่วน จึงประสงค์จะกำหนดขั้นตอนวิธีการคัดเลือก และเงื่อนไข ดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้รับการคัดเลือก

๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๒๐๐ สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๑๙๖ สังกัดศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๒. ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกข้อเขียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๒๐๐ สังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E๐๑๐๑๙๖ สังกัดศูนย์ประสานงานวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ข. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เทคนิค ทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ (สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ หากวันเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลล์ หรือ โทรศัพท์)

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องไปทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ในวันจันทร์ และวันพุธ ตามแนวทางการปฏิบัติการทดสอบด้านจิตวิทยา ดังแนบท้ายนี้ (ผู้ที่ผ่านการทดสอบบุคลิกภาพ ผลการทดสอบ มีอายุ ๓ เดือน)

ค. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย <http://hrmd.oop.cmu.ac.th>

ง. ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย <http://hrmd.oop.cmu.ac.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า บุญตระกูลพูนทวี)

พนักงานปฏิบัติงาน

ภาคผนวก



ประกาศคณะแพทยศาสตร์

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตามที่คณะ สถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่าง ๆ โดยชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบด้วยตนเอง ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จะเข้ารับการตรวจบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาจะต้องลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้าตรวจรักษาของโรงพยาบาล (ตามขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาตั้งแบบ)
2. ผู้เข้ารับการตรวจที่ยื่นบัตรแล้ว ไปตรวจที่ห้องตรวจ OPD เบอร์ ๒๔ ในวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAM และไปชำระเงินค่าตรวจที่ศูนย์รับเงิน หลังจากนั้นนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จะทำการตรวจทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา โดยใช้เวลาประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง เมื่อผลตรวจออกแล้ว จะส่งผลการตรวจให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗


คณบดีฝ่ายการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ต.จิตเวช โรงพยาบาล

ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา (สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ)

